

# Nghề nghiệp giúp kiều bào đạt được giấc mơ Mỹ nhanh nhất

Đó mình cắt mái tóc mà tóc tóc mỹ mà giầy á là rất là giỏi. Còn người mỹ thì người ta không biết cắt lúc nào cắt tóc châu á mình cũng. Cũng bị. Không có năm nó nằm cho nó đẹp thôi chứ xấu thứ 7, chủ nhật á. Thì tiền là cũng khoảng 3000, một tháng thì cũng khoảng 3 đến 4000 á. Mà này. Chào mọi người, mình là kim cảm ơn mọi người đã đến với kênh hướng nghiệp mỹ. Đây là một kênh dùng để kết nối+ đồng việt cũng như chia sẻ kinh nghiệm sống và công việc làm cho những người chuẩn bị qua đây, hoặc là những người đã qua đây một thời gian mà vẫn chưa được kiếm được việc làm để họ có thể kiếm được việc làm thích hợp hơn thì hôm nay thì mình có thể chia sẻ cho các bạn về một công việc làm mà có thể nói là phổ biến nhất ở bên mỹ này, tức là ngành nail, nhưng mà hôm nay là mình muốn chia sẻ thêm một cái mô hình là vừa làm tóc, vừa làm nail ở trong một cái tiệm cho các bạn coi rồi các bạn hãy theo chân mình nha để Xem như thế nào.

Done Recognizing Speech Và theo các bạn đã thấy thì như các bạn đã thấy thì cái tiệm mình là setup là vừa làm mẹ, vừa làm tóc, vừa làm nail luôn có. 12 cái station là làm mà làm nail manazil còn 10 cái ghế làm chân à bên đây thì mình có 3 cái ghế làm tóc đó thì mình là làm tóc bên đây, còn vợ mình thì là doanh tiệm bên tiệm nail. Thì nó. Em. Nhưng. Thì các bạn sau đó thấy nó mình và mình là làm tóc, còn bên kia là làm nail thì nếu như mà bạn nào mà có muốn có ý định mà vừa làm tóc vừa làm nail mà qua bên mỹ này phát triển thì các bạn phải học tập, học thiệt là giỏi thì làm như vậy thì nó OK, mình vừa học tập mà học giỏi là phải đi học thêm những cái lớp mà. Của người mỹ, những lớp nâng cao đó thì mình làm màu luôn, cắt tóc luôn thì như vậy á thì mình mới có thể kiếm được income nó khá hơn chứ còn nếu mà đi làm tóc mà thường thường mà. Các những cái chỗ mà kiểu tóc mà giá nó hơi không được cao á thì các bạn làm chúng còn làm tóc trong salon thì các bạn sẽ kiếm được nó tiền nó OK hơn. Em. All. Giống như hồi nãy mình đã chia sẻ thì một người mà làm tóc á mà muốn học ra nghề mà giỏi á khi khi mà có= rồi, các bạn phải đi học những cái= những cái lấy những cái fix này nọ giống như là mình phải đi những cái lớp mà ở academy mà trường nhưng mà nổi tiếng á mình đi học. Thí dụ như 5000 một lớp hoặc là 3 ngày một lớp học về màu học về tóc. Sau đó thì các bạn có thể nâng cao tay nghề rồi có thể làm được những cái màu mà đặc biệt chút xíu hay lác đác những cái kiểu cắt. Đẹp chút xíu thì người ta sẽ ở mình sẽ giữ được khách quay lại, khách sẽ quay lại với mình như vậy thì mình sẽ có thể là có cơ

hội làm lâu lâu dài và thành công hơn, kiếm được nhiều tiền. Nói chị trang khỏe không thấy khỏe rồi chị chang làm ở đây được bao lâu rồi chị làm tiệm này hả 3, 5 hơn rồi chị trang là làm nail là được bao bao nhiêu 5 rồi. Ở chính thức là 6 5 phân biệt thì mấy chục 5 trước rồi 6 5 ha à qua đây là qua đây qua mỹ là 6, 5 là làm nail tới giờ đó ha trên 6 lắm chứ OK rồi chị thấy cái gì ngành tốt về ngành nail hoặc là những cái gì mà không được thuận lợi về ngành nail thì có thể chia sẻ cho mọi người biết không? Nói chung quy ra đó, cái cái nêu là cái mà người ta dễ làm nhất, dễ làm, nhưng mà nếu mà ai mà muốn đi qua mỹ á mà trước tiên á thì ta học nail á thì cho nên là cắt da sơn ơ rồi tập cái cây cọ vẽ đó cỡ cái chai vẽ gì đó, nó tập cái lẽ đó cho nó nhuyễn cái tai rồi mình biết đường nó mình cầm cho nóng. Hay á mình vẽ thì mình qua đây thì mình vẽ kiểu là nó cũng được cho khách yêu cầu thì là một người mà học nghề làm nghề xong khoảng bao lâu thì có thể kiếm được tiền, có thể nói là có thể tự sinh sống và support được cái đời sống của mình. Ở bên mỹ này, chị thì với bên mỹ thì nói chung là cũng không có gì là khó kiếm tiền, chỉ quan trọng là mình có chịu đi làm để kiếm tiền hay không thôi chứ còn nghề nào nó cũng dễ thấy nghề nào nó cũng vậy thôi, quan trọng là. Trong khoảng bao lâu chị nghĩ là có thể kiếm được tiền để. Ừ thì sinh sống super, đó là tùy tùy là tùy tùy theo cái năng lực của mỗi người. Ví dụ mình mình làm OK giỏi thì mình có nhiều. . Hết đâu hả? Thì theo chị thì khoảng. Bọn em đã bao lâu rồi? Thì khoảng trong vòng 6 tháng đi ạ, mình nghĩ là khoảng 6 tháng tới 1, 5 á, nếu mà ai mà chịu khó mà học nghề theo nghề mà mình nói là đã có nghề rồi mình ra mình làm thì tầm 6 tháng thì OK. Đó 6 tháng đến 1 5 các bạn có thể. Và có thể tự support được mình và khoảng 2, 3, 5 là tay nghề giỏi rồi mà nếu mà làm 10 mấy 5 thì là quá khur á. Nhưng mà một lần nữa là cần phải có tiếng anh cần phải có customer service để phục vụ khách hàng hoàng thì cái income của mình sẽ là nhiều hơn là một người làm bình thường mà không biết tiếng anh rồi cảm ơn chị trang Nha Trang nè, nếu mà muốn qua mỹ thì mình làm cái thứ nhất là mình viết ra sơn rồi các gia ha rồi cầm cây cọ vẽ cái đề thứ 2 này muốn học bột thì mình cầm mình học bột. Chứ đừng có học thêm vẽ cọ bản vẽ mấy cái đó qua đây những cái dislike nhiều quá phải không? Tức là phải nói tóm lại là cơ bản cơ bản là học bột rồi Giang sơn cầm cọ và cho mình nghĩ rồi thì qua đây thì đưa cái nào là nó cũng được hết cơ bản là cần những cái đó là chính nhất. Anh sơn cho đẹp OK? Thank you chị chào. Ơi, em, đây cũng là một cô thợ trẻ xinh đẹp của tụi mình. Ha OK, đây là ti đó thì ty ở đây làm parttime được bao lâu rồi ty? Khoảng 8 5 rồi 8, 5 rồi. Còn nếu mà một người trẻ như em thì làm nail mà fortame thì anh thấy là có thể support được cái cuộc sống của em không muốn giúp đỡ nhiều lắm, tại vì trong tuần thì em làm công việc của em rồi em ra đây. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật, á á thì là cũng khoảng 3 ngày, một tháng thì cũng khoảng 3

đến 4000 á. Tức là những người nào mà có tay nghề cưới làm? Part time sau cuối tuần thì mới có thể kiếm được công việc làm ổn định nha, có thể support được cái cuộc sống của mình. Ngoài ra, công việc mình có thể làm mình có thể làm những công việc khác riêng của mình nữa thì nếu như mà có một lời khuyên cho những người chuẩn bị qua đây thì anh sẽ khuyên gì thì chịu khó. Lúc đầu cái gì nó cũng khó khăn, nhưng mà mình làm thì nghề dạy nghề á thì từ từ mình sẽ làm tốt thôi. Ở vậy thì nếu như mà dạy thí dụ như là về cái phần mà học tiếng anh này nọ này, mình phải trao đổi thêm nữa chứ đúng không? Bởi vì có customer service nhà đúng không? Mấy cái giống như là nói chuyện cơ bản thôi, còn lại mấy cái từ vấn đề mail này nọ thì mình phải biết để mình còn nói khác là sao sao cũng không có khó lắm đâu. Bạn em cũng chia sẻ thì các bạn phải là nếu mà muốn làm nail, nếu mà muốn mà có cơ hội để mà qua đây mà là có công việc làm tốt thì các bạn phải học tiếng anh. Những cái từ cơ bản từ vựng cơ bản giống như là khoảng 100 200 từ, nghĩa là các bạn có thể ra làm thêm giờ mấy tháng hoặc là 5 mà các bạn có thể làm. Kiếm tiền thì anh thích thôi, cảm ơn em nha. Typology n la sorelle kia prosperous and ipod ko iu ai vn threads. Bia Sài Gòn xong. Ngoài fill out xấu. Oliver stone company to add tayson compiler thank you thank you so much. Thank you for your support for odyssea k bik lattaquíe kia thank you. Như các bạn đã thấy hông mình làm mà nếu mà có kinh nghiệm rồi, đó là các bạn có thể vừa làm màu, vừa cắt tóc xong, mình có thể đắp vào phút chót thì như vậy á thì mình làm được nhiều khắp trong một ngày hơn hay không thì như lúc mình chỉ apply màu xong cho cô cách này thì cố đợi 35 phút thì mình có thể vừa cắt tóc vừa làm màu cho anh này như vậy á thì nhưng mà các bạn phải làm nhanh nha. Làm nhanh thì mới làm cái câu chuyện này được hoặc là có người giúp mà bên đây thì không giống như bên Việt Nam giúp thì phải trả tiền chứ không có kiểu như mình dạy người ta trả tiền cho mình đâu, mình phải trả tiền cho người ta đâu hết, còn mình hồi xưa là mình có người giúp 2 người giúp lắm, nhưng mà sau covid thì bây giờ mình chỉ còn mình mạnh thôi, người ta cũng sợ người ta không có dám đi lạnh nữa. Ở bên mỹ này, các bạn học tốt đó là 1600. Dạ học trong vòng 1 5 đó và ko lấy cái= được. Nhưng mà nếu mà các bạn lấy= xong các bạn chưa biết gì hết trơn á từ từ bàn từ kiểu như là không có kinh nghiệm gì hết. Họ cá là các bạn học xong mấy con đi học thêm những cái lớp này. Nâng cao nhiều lớp chuyên chút xíu ở ngoài người ta mấy cái trường academy người ta dạy thì những cái lớp đó thì hay mắc tiền đó thì mình phải đầu tư vô thì mình mới biết nhiều hơn thì mới làm được chứ? Còn nếu không á là mình mà nghĩ chắc được cái giá mà cũng như khoảng 8 VND 10 VND gọi là 15 VND thôi hoặc là 2 chục đồng một tuần không có thể cắt được cái giá là kiểu như là. Ở 5, 6, 7 chục đồng, 8 chục đồng, một cái đầu ma thì đó thì nếu như mà các bạn mà làm tay nghề

mà khá đó làm nhanh đó và các bạn nhiều có thể vừa làm màu cho một người thấp rồi sau mới có thể làm màu cho mình cách khác nữa, tức là mình đã book á là mình book 2 người cái lúc mà người ta đang khó search Xem cái lúc người ta đang và màu đang lên đang đang đợi màu khô seconds có thể làm thêm một người khác nữa. Như vậy thì cái cái này mình kiếm OK không thôi, ví dụ như. 2 tiếng mình. Ừ làm được một người thì bây giờ mình làm 2 tuyến giữa thì làm được, 2 người như rứa thì cái giá thành của mình nó tới trên thân của mình nó trước thôi, ví dụ như là 2 tiếng mình làm 200 và 2 tiếng giữa mình có thể làm nhiều 300 thôi mà với một cái người đàn ông mỹ mà vừa cắt tóc vừa lòng mà ở lại trăm đô, còn phụ nữ mà mỹ á mà làm màu mà cắt tóc mà 2 like nữa. Ờ cái giá và có thể là danh từ 100 sữa cho tới 200 rưỡi từ vùng tùy người nha ma túy, kinh nghiệm nữa thì. Các bạn. Có thể làm bài toán đúng không? Nếu mà các bạn làm giỏi á là có thể. Chắc hòa. Một người có thể cắt. 7 chục đồng, \$75. Một người không còn nếu mà các bạn làm không có khá không có giỏi thì các bạn phải cắt giống như ở ở những cái chỗ mà cái clip này nọ thì người ta trả theo giờ. Theo các bạn, có những cái chỗ người ta trả theo giờ thì làm như vậy thì anh không có cao và cả 10 mấy đồng hoặc là 15 VND một giờ. Nhưng mà các bạn đâu có phải làm được quà đâu. Còn nếu mà các bạn có tay nghề và đi được khách và một lượng khách rồi, đó là các bạn có thể làm được cái income của tóc thì nó. Cái thằng nó nhẹ nhàng hơn trong việc làm của na. Nhưng mà cái đó là phải học nha mình phải học là phải khoảng 3, 5 mới ra ngày một người nào giỏi và là học khoảng 2 5, tức là 1, 5 học trường học và 1 5 theo thầy học trong tiệm, nhưng mà thường thường 1 5 á là cho những người rất là giỏi người ta xin còn mà 2 5 tới 2 5 sữa rồi cho những người mà coi như là OK time làm học từ tổng+ là khoảng 3 5 tới 4 5 cho thấy nếu mà muốn ra một cái người tóc mà làm giỏi tại vì các bạn chiều phải làm màu vừa phải làm highlight. Giờ phải học cách và vừa phải uốn rồi vừa phải học làm tóc cô dâu nữa. Mình không làm tóc cô dâu mình chỉ làm màu highlight với cát thôi, không phải uốn hả? Một. Nhưng mà muốn làm mà có kiếm được tiền á là phải học học, đa phần là học hết ở đây nó cũng có những cái tiểu ban và những thành phố lớn là các bạn cũng làm sao tiếp online, tức là một bên là cắt một bên là làm màu á là họ kêu là thợ cắt tóc hâm mộ, thợ là màu không thì những cái chỗ đó thì những cái salon đó thì chắc rất là mắc cắt, có thể cắt \$100% giữa 200 đôla cũng có nha. Chỉ cần bạn biết tiếng anh đưa được chiếc xe khách mà thương luôn chút xíu thì chắc 2 \$300 mà ở Hollywood hay là ở New York. Nó cũng không thành vấn đề đó. Mình nhắc lại là những bạn trẻ nào mà muốn học tốt, nhớ là phải học tiếng anh đi được với khách mà khách sạn sang rồi là khách hàng người mỹ thì ở những cái khu đó thì có thể trả tiền cao hơn còn. Những cái thành phố nhỏ hơn thì mình phải vừa học màu, vừa học tóc luôn thì là nó

OK, thành phố lớn thì nó có những cái sau, nó lớn thì nó chỉ cho bạn cắt hoặc là làm màu thôi.

Done Recognizing Speech Rồi các bạn biết không? Những người khách mà làm về Business là những người đàn ông mỹ đó ha họ mà đã có một cái công việc làm thành công nữa, họ vô họ cắt tóc mà họ không còn muốn là cắt tóc, giống như là họ cắt tóc. Họ chỉ cắt tóc giống như là để cho người ta không biết là họ cắt tóc ha, cứ mỗi 3 tới 4 tuần là họ vô cắt một lần như vậy mà một lần làm màu với cắt tóc như vậy á là \$95 tới \$125 cho người nam thì một tháng như vậy là cứ hậu tới quay lại làm một lần. Mà tức nghĩa là 1, 1, 5 là 12 lần như vậy đó đó, thành ra là nếu mà làm được những người khác như vậy là các bạn OK không có. Ờ không có sợ là kiếm không ra tiền nữa. Người làm thợ nó làm lâu 5 với tiệm mình ở đây, chị Thúy Nga chị thúy làm ở đây được bao lâu bà thúy? Citea 6 5, 1 tháng rồi thấy làm nghề này là sao? Bè bạn chơi mà ăn thiệt làm chơi ăn thiệt ơ. Nếu như mà kiểu như là có cái những cái gì mà thuận lợi, hay là bất lợi của ngành nào mà chị có thể chia sẻ cho những người mà người ta chuẩn bị vô nghề hay không? Ờ cái gì đâu mà bất lợi thì. Thích yêu nghề nhưng mà mình làm mà mình có tay nghề á mình thích nữa thì mình làm thôi không có gì bất lợi hả? Không bao giờ nhiều khi người ta có những cái cái điều mà kiểu như đồn hay là có những cái người ta cũng nói về cái ngành nào có những cái việc mà kiểu như là đụng chạm nhau rồi thấy sao rồi nên có lời khuyên gì cho những cái người mà người ta chuẩn bị về mình đi làm mình làm đúng cái trách nhiệm của mình rồi thì vui vẻ hòa đồng với mọi người thôi. Người việt với nhau mà nhường nhịn nhau đâu có gì đâu, em đang làm đúng không? Đối nhân xử thế thôi chứ ờ mình ở trong. Anh nam một ngày hết 10 tiếng, 8 tiếng rồi đó cũng như gia đình rồi đó. Là vui vẻ san sẻ nhau thôi, có gì đâu. Á ời, nếu như mà có một lời khuyên gì cho những người mà người ta chuẩn bị qua đây qua mỹ thì khuyên cái gì là có nghề đó thì. Có thể là anh phát triển cái nghề khác và 5, 3 5 giờ mở miệng. Ps man đến như là có thể học tiếng anh chứ hả? Máy bạn muốn mà khách người ta tôn trọng người việt của mình á là nên biết tiếng anh tóm lại gọi là làm mình nói chuyện lịch sự, tế nhị, người ta đúng không? Tiếng anh mình phải biết đó là cái điều quan trọng thôi, tiền thì kiếm ở đâu, cái gì kiếm cũng được hết hè này là cũng OK. Nhưng mà nhưng mà có một cái là nếu mà muốn phát triển tốt hơn nữa thì nên có một cái tay nghề rõ ràng là thêm nỗi lòng của Tuấn Anh là nói chuyện là. Với lại customer service tiếp khách nữa mà mình phải phục vụ khách phải biết chi phí sống văn hóa của người mỹ khi mà mình nói chuyện với người ta gọi mình phục vụ người ta thì người ta sẽ thích hơn, người ta sẽ cho mình cây lúa hơn, còn người ta sẽ quay lại với mình thì mình sẽ có bạn nói như vậy thì đó là một trong những cái bí quyết thành công của người nghèo. Nó cũng chẳng có gì hết trơn, vậy là cứ làm

ngay công việc của mình ở Việt Nam mình làm sao mình qua đây giống như vậy đó nhưng mà xứ văn minh mà. Nghĩ họ lịch sự lắm cho mình, họ rất là tử tế với mình thì mình nên tử tế với ta. Thấy được sự khó chỉ có dạy thôi. Nói cho ma nhiều quá, cho nên với mỹ phải không qua mỹ được bao lâu rồi 5, 5 mấy rồi coi như là làm nail làm tới bây giờ phải không? Thì vậy thì em thấy là nếu như một người mà trẻ như em qua mỹ làm nail học nail, nếu như mà như vậy thì em có lời khuyên gì cho một người trẻ? À, nếu như mà một ngày trẻ, nếu mà qua đây có thể học tiếp tục giống như là đi học là high school hay là đại học gì đó thì mọi người cứ nếu được thì mọi người cứ việc học và song song đó thì giống như là đi làm kiếm tiền thêm để trang trải cho cuộc sống thì mọi người cũng có thể. Làm cái ngành này cũng có thể giúp được mọi người trang trải cuộc sống. Nói chung là coi như là nếu như mà đi học thì vẫn đi học, nhưng mà có thể lấy cái một cái= rồi đi làm nail phụ cuối tuần ha là coi như là parttime, nhưng mà cũng có thể là nuôi sống ở nhà làm parttime. Nếu mà làm giỏi là làm cũng là OK đó tiền cũng được á à rồi thì cuối ngày, ví dụ như mà học xong cuối ngày ra làm người ta 7 8 giờ đóng cửa thì mình có thể ra 5 giờ ra làm part time mà cũng có thể làm cuối tuần là cứ thứ 7 chủ nhật đúng không ạ? Rồi như vậy thì sẽ giúp cho cuộc sống ổn định đúng không? Rồi cảm ơn bé mỹ nhiều nha a thank you for installation drymonia thank you cái môn nè yohdi ở ơ ơ. Em Xem iu hen ho se you can post was designed to the server hd news on h on mastercms appnhe. Sự kiện mihael trang NA đá trận này, transformers hay là cái minix neo adword spurs? Thế xong lại win mấy cái driver not have full là chịu k thank you, bạn muốn làm nghề này mà thành công mà giỏi á là mình phải trau dồi cái nghề mình hoài mình phải cắt nhanh, phải biết làm màu chính xác và ra người ta muốn màu gì muốn làm được màu đó ra thì. Ở cái cơ hội thành công của mình ở trên đất mỹ này, nó sẽ cao hơn đó ờ với mỗi người thì khác nhau, có người thì người ta học trong vòng 4 5, 5 người ta cắt được như vậy có người thì làm 10, 5, 0 có người thì làm 7 5 người nào giỏi á, mình thấy người ta làm 2, 5 là người ta biết làm nhưng mà làm nhanh á thì là phải một thời gian lâu mới được. Người mỹ, họ làm tóc mà dày á nhiều á là họ không biết cắt thành ra. Thợ mà châu á mình cắt mái tóc mà tóc tóc mĩ mà dày á và rất là giỏi. Còn người mỹ thì người ta không biết tắt lúc nào cắt tóc châu á mình cũng. Cũng bị không có nằm, nó nằm cho nó đẹp hơn là. Lúc nào tóc nó cũng dày nhìn nó cứng đơ à? Nó chỉ là. Lúc nào tóc nó cũng dày nhìn nó cứ đơ à nó không có. Không có bông bênh, không có đẹp. Nó giống như mình chia sẻ, ha thì cái tiệm là theo mô hình này là làm tóc mà vừa làm nail nữa. Thành ra, nếu như bạn nào mà có ý mà học tóc hoặc là làm nail mà tại Việt Nam qua đây thì các bạn nên tham khảo cái video này để mình có thể biết thêm về cái công việc làm tóc và nail bên mỹ như thế nào. Nhà đó nên các bạn nhìn thấy

hết là cái tiệm mình là như vậy. OK rồi cảm ơn mọi người nhớ bấm nút đăng ký và chia sẻ những cái video này cho mọi người Xem nha. Cảm ơn mọi người.